



[Home] หน้าแรก-ข่าวสด

จำนวนคนอ่านล่าสุด 283 คน

ถูกใจ 53 แชร์ Tweet G+

วันที่ 04 มกราคม พ.ศ. 2561 ปีที่ 27 ฉบับที่ 9899 ข่าวสดรายวัน

### แวดวงราชภัฏ

ยอดจัดดร Yoodchat2010@gmail.com

...แวดวงราชภัฏ ล่วงเข้าสู่ปีใหม่เป็นวันที่ 4 ของปีศักราช 2561 ในยุคเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ครั้งหนึ่งเคยมีกระดาษแดงแต้มด้วยสีเส้นสดใสใสของ อาจจะมีกากเพชรส่องประกายแวววับโรยทับตัวอักษร ส.ค.ส. ที่มาพร้อมคำอวยพร ส่งทางไปรษณีย์มาถึงโดยใช้เวลา แต่มาถึง ณ วันนี้ แค่นี้ยังไม่ถึงขีดใจรับความซุกกันแทบไม่ทันในทุกช่องทางที่ใช้สื่อ ขอขอบคุณคำอวยพรที่มาถึงด้วยหัวใจจริง

...ที่ยังไม่จบในเรื่องของปีอาร์ทราชภัฏ วันนี้ไปกันที่ ม.ราชภัฏกลุ่มตะวันตก ระยะเวลาหลังดูเหมือนจะหมดไฟกันหรืออย่างไรไม่อาจทราบได้ หรืออาจอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านของบรรดาอธิการบดี ที่หมดวาระ จึงทำให้ปีอาร์ทต้องก้าวอย่างระมัดระวัง ไม่เว้นแม้ ม.ราชภัฏนครปฐม ที่เคยโด่งดัง วันนี้ยังมี ผศ.สมเดช นิลพันธุ์ อดีตอธิการบดี ที่ยังรักษาการอธิการบดี ไปจนกว่าจะได้ตัวจริงเสียงจริง เมื่อใดก็ไม่รู้

...ปีที่ผ่านมาสำหรับ ปีอาร์ทกลุ่มราชภัฏทางใต้ น่าจะเป็นปีที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษในทุกมุม โดยเฉพาะงานของ ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี ม.ราชภัฏยะลา ที่ค่อนข้างครบถ้วนในทุกประเด็น เดือนคมกับปีอาร์ท ม.ราชภัฏสงขลา ในยุคที่มี รศ.ดร.สุนทร โสทธิพันธุ์ นั่งเป็นอธิการบดี แถมยังมี ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา เป็นนายกสภา ที่คิดอ่านในงานใด ส่วนนำเสนอใจไปทุกเรื่อง

...หากจะไปถึงความขยันในงานปีอาร์ทกลุ่ม ม.ราชภัฏใต้ คงต้องขมถึง ม.ราชภัฏภูเก็ต ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช และ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี บนคอสัมพันธ์แวดวงราชภัฏ มีความดีและได้ครองพื้นที่ชาวเป็นที่รับรู้ของสังคมได้เมื่อนำไปเทียบกับกลุ่ม ม.ราชภัฏภาคเหนือ ที่ยังมีหลายแห่งแทบหายไปจากกลุ่มเหมือนไร้ตัวตน คงไม่เคืองกันถ้าใครจะสะกิด ผศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี วาระที่ 2 ของ ม.ราชภัฏ กำแพงเพชร ให้เวลาหน่อยเป็นไร

...ส่วนกลุ่ม ม.ราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หากผิดไปจากปีอาร์ท ม.ราชภัฏนครราชสีมา ที่มี รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี คงผิดแน่ๆ มีสิ่งมาให้วันละหลายข่าวล้วนเรื่องราวดีๆ น่าสนใจทั้งนั้น แสดงว่าทำงานมากมายและเข้าใจที่จะหยิบมา บอกกล่าว ตามด้วย ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ที่มี รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีป้ายแดง เข้ามารับตำแหน่งเพียงไม่กี่เดือน ผลงานไม่เบา (หน้า 19)

หน้า 19